

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STNMT-VP
V/v chuẩn bị nội dung tham luận
tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023
của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Hà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 7214/UBND-NL ngày 18/12/2023 về việc chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Ngành Tài nguyên và Môi trường, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Dự thảo nội dung tham luận đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

(có Dự thảo kèm theo)

Sở Tài nguyên và Môi trường xin gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở;
- Lưu: VT, VP, TTT.

GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Huấn

THAM LUẬN

**Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường,
thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2023
(Tại Hội nghị tổng kết Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023)**

Kính thưa:

- *Đồng chí.....*
- *Kính thưa toàn thể đại biểu dự Hội nghị.*

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 ngành Tài nguyên và Môi trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tôi xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới Đồng chí....., Lãnh đạo Bộ TN&MT, cùng toàn thể đại biểu dự Hội nghị. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Trước hết, tôi nhất trí cao với nội dung các báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày tại Hội nghị. Qua đó, đã thể hiện những kết quả toàn diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2023 trên các lĩnh vực: đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; lập và triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc nhằm quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, phục vụ cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là kết quả: Tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023; hoàn thiện Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về đất đai, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn. Tham mưu Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi). Ngoài ra, Bộ đã kịp thời hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông,... bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Chủ động làm việc với các địa phương nắm bắt các vướng mắc trong thi hành pháp luật về đất đai để đề xuất Chính phủ xây dựng, ban hành các Nghị định¹, qua đó đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ một số vướng mắc tồn đọng trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại các địa phương trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã kịp thời tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành Trung

¹ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ môi trường; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển...

ương, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, kết quả 26/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; Tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, đứng thứ 15/63 tỉnh; Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 18.100 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 50.200 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch, tăng 24% so với năm 2022; Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&MT tạo lập hệ thống pháp luật về TN&MT ngày càng đồng bộ, thống nhất.

Từ những kết quả chung đạt được nêu trên, về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đã được Tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và đạt được những kết quả nổi bật, như: Kịp thời phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hoàn thành thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh bảo đảm tiến độ và đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; phê duyệt các mỏ khoáng sản phục vụ các dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam được Chính phủ và các Bộ, ngành ghi nhận, biểu dương. Kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

Kính thưa Hội nghị!

Để đạt được những kết quả nêu trên, trong quá trình thực hiện, Tỉnh Hà Tĩnh đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành Trung ương; đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Trung ương để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả; chủ động ban hành các quy định thuộc thẩm quyền phù hợp với thực tiễn địa phương để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, trong thời gian tới tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua tại Hội nghị; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kính thưa Hội nghị!

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành. Tại Hội nghị này, tỉnh Hà Tĩnh kính mong Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm, giải quyết một số kiến nghị, đề xuất như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có ý kiến hướng dẫn tỉnh Hà Tĩnh về căn cứ áp dụng vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn khi giao đất ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Văn bản số 8273/VPCP-NN ngày 24/10/2023 của Văn phòng Chính phủ (trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 4730/UBND-NL ngày 05/9/2023).

- Đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương, theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 675/UBND-NL ngày 20/02/2023 để thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban Quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sớm ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật để địa phương có căn cứ ban hành đơn giá dịch vụ trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

- Cơ sở dữ liệu đất đai là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên thực hiện. Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ chung, thuận lợi cho việc chia sẻ, liên thông giữa các ngành, lĩnh vực, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng phần mềm CSDL dùng chung cho toàn quốc. Đồng thời, để duy trì vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai², đề nghị Bộ có hướng dẫn, ban hành định mức, quy định rõ cơ chế tài chính để các địa phương có cơ sở thực hiện.

- Có hướng dẫn, quy định về định mức cụ thể thu giá cung cấp dịch vụ công do UBND tỉnh ban hành khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ để Văn phòng đăng ký đất đai có căn cứ triển khai thực hiện.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, xin kính chúc Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công; chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

² Sau khi Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai thông báo dùng triển khai cơ chế đầu tư xây dựng Hệ thống thông tin đất đai theo hình thức BOO; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội dùng cung cấp sử dụng miễn phí phần mềm VBDLIS từ ngày 01/7/2023.